



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่..... 693
วันที่..... ๒๑ ก.ค. ๖๐
เวลา..... ๑๕.๑๑ น.

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.ผง.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๖๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๑๔๑๕

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติอปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)  
ผอ.วช.

สรุปการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	สรุปข่าวสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p><b>สถานการณ์ภายในประเทศ</b></p> <p><b>๑. ผลสำรวจเกี่ยวกับความยากจนที่มีผลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไทย</b></p> <p>องค์การยูนิเซฟประเทศไทย เผยผลสำรวจพบว่า ความยากจนเป็นปัญหาหลักที่ทำให้เด็กไทยไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพบว่าเด็กวัย ๖ ปี ในครัวเรือนยากจนมากได้เรียนในชั้น ป.๑ เพียงร้อยละ ๖๖.๙ นอกจากนี้ยังพบว่า ๑ ใน ๕ ของเด็กในครัวเรือนที่ยากจนและยากจนที่สุดไม่ได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา จึงมองว่าไทยจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้เด็กทุกคนต้องจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในปี ๒๕๗๓ ได้ หากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและความเหลื่อมล้ำอันเกิดจากฐานะครอบครัวยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม</p> <p><b>ข้อสั่งการ รมว.มท.</b></p> <p>ขอให้ ผวจ. หาข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงปัญหา และกำหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เด็กที่ยากจนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ดีขึ้น</p> <p><b>๒. ประกาศ รง. เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวชั่วคราว</b></p> <p>รง. ได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงาน ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓๓๓/๒๕๖๐ เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาลูกจ้างชั่วคราว มีเนื้อหาสาระโดยสรุป คือ ให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดประเภทสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ทันที ลูกจ้างที่พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตทำงานให้นายจ้างพาไปขออนุญาตทำงาน และลูกจ้างที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานให้นายจ้างยื่นคำขอจ้างได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ก.ค. ถึง ๗ ส.ค. ๒๕๖๐</p> <p><b>ข้อสั่งการ รมว.มท.</b></p> <p>การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ให้ศึกษาหาแนวทางการดำเนินการของ รง. กต. เพื่อพิจารณาว่าสามารถดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและจัดทำหนังสือเดินทาง ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ๖ เดือนได้หรือไม่</p> <p><b>สถานการณ์ต่างประเทศ</b></p> <p><b>๓. การหารือเตรียมการเยือนสหรัฐฯ</b> อย่างเป็นทางการของ นรม. กรณีที่มีกระแสข่าวว่า ปธน.สหรัฐฯ ยกเลิกคำเชิญ นรม. ในการเดินทางเยือนสหรัฐฯ นั้น รมว.กต. ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม โดยการเยือนสหรัฐฯ ของ นรม. จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายสะดวก</p>	<p>สป.มท.</p> <p>สป.มท./</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p><b>๔. รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี ๒๕๖๐ (TIP Report)</b></p> <p>สหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งประเทศไทยยังคงถูกจัดสถานะให้อยู่ใน Tier ๒ watch list เป็นปีที่ ๒ โดยในรายงานระบุว่าประเทศไทยยังมีจุดด้อยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดยังมีน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของปัญหา อย่างไรก็ตาม รายงานได้ระบุในทางบวกว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในหลายๆ ด้าน อาทิ การจัดตั้งทีมสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือและคัดแยกเหยื่อ มีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นต้น ทั้งนี้ รง. ยืนยันว่ามีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดตั้งชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานอย่างเข้มงวด รวมถึงได้ สั่งการเน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต</p> <p><b>ข้อสั่งการ รว.มท.</b></p> <p>ในช่วงที่ผ่านมา ปค. มีผลงานด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอชมเชยและขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกองร้อย อส. ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ปค. (สน.สก./ สน.อส.)</p>
๒.	<p>ความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล</p>	<p>แบบช่อมถายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในส่วนภูมิภาค กำหนดให้ใช้ได้ ๒ แบบ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ช่อมถายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง (กว้าง ๔.๕๐ x สูง ๗.๗๕ ม.)</li> <li>๒. ช่อมถายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก (กว้าง ๓.๓๐ x สูง ๔.๕๐ ม.)</li> </ol> <p>ทั้งนี้ มท. ได้มอบหมายให้ ยผ. จัดทำแบบการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะมอบให้ส่วนภูมิภาคพิจารณาจัดทำต่อไป โดยมอบหมายให้ ยผ.จว. เป็นผู้ควบคุมการจัดทำ</p> <p><b>ข้อสั่งการ รว.มท.</b></p> <p>ให้ทุกจังหวัดพิจารณาจัดทำช่อมถายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางเหมือนกันหมดทั้ง ๗๖ จังหวัด และเร่งรัดดำเนินงาน เช่น การปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบ ทำความสะอาด พร้อมทั้งปรับปรุงเส้นทางให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ให้นับการทำงานที่สะท้อนถึงความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ เช่น การจัดทำดอกไม้จันทน์ร่วมกัน เป็นต้น</p>	<p>กก.สป./ ปค.(สส.ปค.)</p>
๓.	<p>การเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา</p>	<p><b>๓.๑ การจัดงานในส่วนกลาง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) การจัดพิธีทางศาสนาตามหามงคล ๕ ศาสนา : ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ดิگสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล</li> </ol> <p><b>๓.๒ การจัดงานในส่วนภูมิภาค</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) การจัดพิธีทางศาสนาตามหามงคล ๕ ศาสนา : ในวันศุกร์ที่</li> </ol>	<p>กก.สป./ ปค.(สส.ปค.)</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐	<p>๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่เหมาะสม การแต่งกายของข้าราชการใช้เครื่องแบบสีทากี คอพับแขนยาว พลเรือน สุภาพบุรุษ ให้ใส่เสื้อสีขาวนวล ติดโบว์ดำ กางเกงสีดำ และสุภาพสตรีให้ใส่ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพสีขาวนวล ติดโบว์ดำ</p> <p>๒) การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ : ให้จังหวัด/อำเภอจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ/กำจัดผักตบชวา การจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน การจัดจังหวัด/อำเภอเคลื่อนที่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต การทำความสะอาดที่สาธารณะ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล หรือกิจกรรมตามที่เหมาะสม</p>	
๔.	<p>การติดตามความคืบหน้าและการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>	<p><b>๔.๑ การจัดระเบียบป้อมมหากาฬ</b>        กทม. ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ซึ่งรื้อถอนอาคารออกไปแล้ว เพื่อทำเป็นสวนสาธารณะชั่วคราว นอกจากนี้ กทม. ร่วมหารือกับผู้แทนคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ ฝ่ายความมั่นคง นักวิชาการอิสระ ผู้แทนชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์บ้านโบราณ</p> <p><b>ข้อสั่งการ รว.มท.</b></p> <p>ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และการอนุรักษ์บ้านโบราณให้พิจารณาให้ตรงตามเกณฑ์วิชาการ</p> <p><b>๔.๒ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว</b>        โครงการสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว มีความยาวประมาณ ๔๕.๓ กม. จำนวนเสาเข็ม ๖๐,๐๐๐ ต้น ในขณะนี้ ดำเนินการตอกเสาเข็มได้แล้ว จำนวน ๑๑,๒๕๙ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๗ โดยยังพบปัญหา มีประชาชนและชุมชนรูก้ำที่ดินกว่า ๕๐ ชุมชน ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการรื้อย้าย</p> <p><b>ข้อสั่งการ รว.มท.</b></p> <p>ให้ประสาน จัดทำข้อเสนอมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการช่วยเหลือ สรุปนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง</p> <p><b>๔.๓ การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ</b>        หน่วยงานที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้ว ปัจจุบันมี ๑๔๑ หน่วยงาน และมีการกำหนดกรอบระยะเวลาการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐</p> <p><b>ข้อสั่งการ รว.มท.</b></p> <p>การกำหนดกรอบระยะเวลาให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลจัดส่งมาภายใน ๓ เดือน ทั้งนี้ให้แจ้งหน่วยงานเจ้าของข้อมูลดำเนินการจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด หรือกำหนด Timeline แยกกำหนดผลดำเนินการเป็นระยะ โดยทั้ง ๕,๐๐๐ กระบวนงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด</p>	<p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>ปค. (สน.บพ.)</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p><b>๔.๔ การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม</b>  <b>ข้อสั่งการ รมว.มท.</b></p> <p>๑) รมว.มท. แจ้งว่า นรม. สั่งการให้มีการซักซ้อมแผนดำเนินการ ทั้งในเขตพื้นที่ กทม. และภูมิภาค โดยให้เน้นปฏิบัติจริง ปก. ต้องเตรียม การณ์ ในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ กทม. พิจารณาซักซ้อมร่วมกับภาคเอกชน เช่น การซักซ้อมเหตุการณ์ตึกถล่ม อัคคีภัย เป็นต้น รวมทั้ง แผนเผชิญ เหตุภัยสึนามิตัวช่วย</p> <p>๒) ให้ กทม. ตรวจสอบ และมีฐานข้อมูลตึกที่มีสนามเฮลิคอปเตอร์ และ แจ็งท่าขับเจ้าของให้สามารถปฏิบัติงานได้</p> <p>๓) ให้ กทม. จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยต่างๆ และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ</p> <p><b>๔.๕ งบประมาณ</b></p> <p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงมหาดไทย ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่าย ๒๖๒,๔๑๖.๓๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๙ แบ่งเป็น งบประจำ ๒๓๖,๕๔๓.๓๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๙ และงบลงทุน ๒๕,๘๗๒.๙๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๖</p> <p><b>ข้อสั่งการ รมว.มท.</b></p> <p>มอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวง มหาดไทยติดตามการดำเนินการ</p> <p><b>๔.๖ การจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ กทม.</b>  <b>ข้อสั่งการ รมว.มท.</b></p> <p>๑) ให้ดำเนินการจัดพื้นที่ทิ้งขยะอันตราย โดยประสานความร่วมมือ กับเอกชน และพิจารณาความเป็นไปได้การจัดเก็บขยะ ในที่สาธารณะ สถานที่ราชการ ชุมชน ที่อยู่อาศัย และคำนวณค่าจัดเก็บ และกำจัดขยะ จัดทำข้อมูล และจัดทำวงเงินงบประมาณแยกที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ และกำจัดขยะให้ชัดเจน และให้ภูมิภาคดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒) สด. ต้องมีการบูรณาการการจัดเก็บและเร่งรัดดำเนินการไปตามแผน</p> <p><b>๔.๗ การสร้างการรับรู้ผ่านเครือข่าย ID-IA-IR Chat และการ ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>รัฐบาลเน้นย้ำการรายงานข่าวผ่านเครือข่าย ID-IA-IR Chat โดย Issue Discussion Chat (ID) คณะทำงานจะกำหนดประเด็นการชี้แจง ข่าว ในเวลา ๐๙.๓๐ น. ของทุกวัน Issue Assignment Chat (IA) คณะทำงานจะแจ้งประเด็นสำคัญให้หัวหน้าส่วนราชการ/โฆษก ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ของทุกวัน และ Issue Report Chat (IR) ส่วนราชการ รายงานผลการชี้แจงประเด็นข่าว</p> <p><b>ข้อสั่งการ รมว.มท.</b></p> <p>๑) การสร้างการรับรู้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐบาล ให้</p>	<p>ปก.</p> <p>สนผ.สป.</p> <p>สส./กทม.</p> <p>สป.มท./ ปค.(สส.ปค.)</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการนำเสนอผลงานที่ชี้ให้เห็นว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร</p> <p>๒) ต้องมีการแถลงผลงานทุกวัน เสนอผ่านช่องทางการสื่อสาร โดยพิจารณาเลือกงานที่ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนมาก และต้องหาวิธีการที่จะทำให้สื่อให้ความสำคัญและเสนอข่าวด้วย</p>	
๕.	เรื่องอื่นๆ	<p><b>ข้อสั่งการ รว.มท.</b></p> <p><b>๑. การประชาสัมพันธ์ผลงาน</b> ให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องชี้ให้เห็นว่าประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p><b>๒. ปัญหาการกำจัดผักตบชวา</b> ให้ติดตามผลการดำเนินการจัดตั้งชุมชนคนริมน้ำอย่างต่อเนื่องและรายงานให้ มท. ทราบ และให้มีการประเมินการกำจัดผักตบชวาในจุดสกัดใหญ่ๆ เช่น บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา เป็นต้น รวมทั้งจุดสกัดเล็กๆ ด้วย</p> <p><b>๓. การบริหารจัดการน้ำ</b> การแก้ไขปัญหาอุทกภัย ให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ จะต้องไม่เป็นการระบายทิ้ง แต่จะต้องมีการเก็บกักไว้ในฤดูแล้งด้วย และต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน</p> <p><b>๔. นโยบายการแก้ไขปัญหาการคายางพารา</b> การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการใช้วัสดุจากยาง ยังคงเป็นนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ในการประชุมครั้งหน้า ให้รายงานข้อมูลการใช้ยางพาราของหน่วยงานต่างๆ และติดตามการจัดการพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่า</p> <p><b>๕. การกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning)</b> ให้ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และรายงานผลให้ มท. ทราบด้วย</p> <p><b>๖. การแก้ปัญหาเรื่องข้าวครบวงจร ปัญหาพื้นที่ปลูกยางพาราและข้าวโพด</b> ให้มีการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาภายใน ๓ เดือน โดยให้มีการประสานงานร่วมกับ ทส. และ กษ. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย</p> <p><b>๗. การเข้าเมืองของชาวต่างชาติ</b> ขณะนี้มีการเข้าเมืองของชาวไนจีเรียเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด การสมรส และการให้สัญชาติ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้คณะทำงาน รว.มท. ด้วย</p> <p><b>๘. การลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</b> ให้ผู้บริหารมีการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องและไม่ซ้ำพื้นที่กัน โดยจะต้องมียุทธวิธีในการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้วย</p>	<p>ปค. (สท.ปค.)</p> <p>ยผ./ ปค.(สน.ปท.)</p> <p>ปภ.</p> <p>สป.มท.</p> <p>ปค. (สน.สก.)</p> <p>ปค. (สน.ปท.)</p> <p>ปค.(สน.บพ.)</p> <p>สป.มท.</p>